












ข่าวจากปก                8

ข่าวบริษัทจดทะเบียน          14

ข่าวการเงิน               19

แม่มดพิสดาร              25

ศูนย์ข่าวอินไซด์		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 26

สังคมธุรกิจ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 28

สรุปการซื้อขาย		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 31



8 www.HoonInside.com 24  August  2018



9 www.HoonInside.com 24  August  2018



10 www.HoonInside.com 24  August  2018



11 www.HoonInside.com 24  August  2018







TMILL	คาดผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	

หลังเข้าไฮซีซั่นของธุรกิจ	,ย�้าวางเป้าก�าไรสุทธิ	โต	30%

	 TMILL	คาดผลงาน	2H/61	โตกว่า	1H/61	หลังเข้าไฮซีซั่นของธุรกิจ	
มั่นใจผลงานปีนี้โตตามเป้า	-	วางเป้าก�าไรสุทธิ	โต	30%	แย้มเตรียมพัฒนา
แป้งสูตรใหม่ร่วมกับลูกค้า-	เร่งเพิ่มก�าลังการผลิตทั้งปีเป็น	75%	
	 นางแววตา	เนตร์พันธ์	รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี	
บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TMILL	เปิดเผยกับส�านัก
ข่าวหุ้นอินไซด์ว่า	บริษัทฯคาดว่าภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีหลังของ
ปี2561		มีแนวโน้มเติบโตกว่าครึ่งปีแรก	ตามวงจรธุรกิจที่จะเป็นช่วงไฮซีซั่น	
โดยเฉพาะในไตรมาสที่	4/2561	ที่จะเป็นฤดูของกาลอุปโภคบริโภคท�าให้บริษัท
สามารถเพิ่มยอดขายและปริมาณการจ�าหน่ายได้มากขึ้น	ขณะที่ผลประกอบ
การในไตรมาสที่	3/2561	บริษัทคาดว่ามีแนวโน้มทรงตัวจากไตรมาสที่1-
2/2561		
	 ทั้งนี้บริษัทฯได้วางเป้าหมายก�าไรสุทธิเติบโต	30%	เมื่อเทียบกับปี	2559	
ที่บริษัทมีก�าไรสุทธิอยู่ที่	69.5	ล้านบาท	อีกทั้งบริษัทฯจะพยายามผลักดัน
ก�าลังการผลิตในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มมากขึ้นกว่าครึ่งปีแรก	ที่มีก�าลังการผลิต
เฉลี่ยราว	70%	โดยทั้งปีคาดว่าก�าลังการผลิตจะเฉลี่ยอยู่ที่	75%	ซึ่งเพิ่มขึ้น	
10%	จากปี2560	และ	2559	ที่มีก�าลังการผลิตอยู่ที่	65%	ซึ่งบริษัทคาดว่า
ผลประกอบการในปีนี้จะสามารถเติบโตตามเป้าได้อย่างแน่นอน
	 "	ช่วงครึ่งปีหลังเราคิดว่าดีกว่าครึ่งปีแรก	โดยไตรมาส	3	คิดว่ายังทรงๆ

ตัวใกล้เคียงกับไตรมาส	1	-2/2561	แต่ไตรมาส	4/2561	เป็นไฮซีซั่น	คาดว่าน่า
จะท�ายอดและเพิ่มปริมาณการจ�าหน่ายได้มากขึ้น	มองแล้วธุรกิจของเราปีนี้
จะสามารถเติบโตขึ้นได้ตามเป้าหมายธุรกิจที่เราวางไว้	ก�าไรสุทธิต้นปีที่ตั้งไว้	
โต	30%	แต่เราเทียบจาก	69.5	ล้านบาท	เมื่อปี	2559	ภาพรวมของปีนี้ยัง
ไม่สามาถตอบไม่ได้ว่าเป็นเรคคอร์ดไฮหรือไม่	เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเริ่ม
จะเข้าสู่ภาวะปกติ	เพราะว่าจากปีที่แล้วเราได้เปรียบตรงเรื่องต้นทุนที่ต�่า	แล้ว
ราคาตลาดข้าวมันขึ้นสูง	แต่ในปีนี้เองราคาต้นทุนมันเริ่มตามราคาตลาดมา
แล้ว	มันก็เริ่มจะเข้าช่วงปกติ	แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเท่ากับปีที่แล้ว	แต่
ถ้าในอนาคตถ้าเพิ่มก�าลังการผลิตไปอีกก็จะสามารถท�านิวไฮกว่านั้นได้อีก"	
นางแววตา	กล่าว
	 ส�าหรับแผนการขยายธุรกิจ	บริษัทฯจะมีการพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า
รายเดิม	ซึ่งจะเป็นรายใหญ่ๆที่ทางทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้มีการ
พัฒนาร่วมกัน	อาจจะเป็นสินค้าเดิมอยู่ในกลุ่มแป้งสาลีที่ใช้ท�าขนมปัง	เบเก
อรี่	แต่จะเป็นสูตรใหม่ๆ	อีกทั้งบริษัทฯยังมีการหาลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง
	 ส่วนกระแสข่าวไขมันทรานส์ที่จะมีการออกกฎหมายมาคุ้มครอง	บริษัทฯ
ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด	ส่วนลูกค้าของบริษัทฯ	ก็ได้มีการปรับตัวกันมา
นานแล้ว	เพื่อที่จะรับมือกับกฎหมายดังกล่าวอยู่แล้ว

PT	ย�้าปีน้ีวางเป้ารายได้โต	10-15%				

คร่ึงปีหลังโตสวย	รับเข้าไฮซีซั่น

ตุน	Backlog	800	ลบ.		

	 PT	ย�้าปีนี้วางเป้ารายได้โต	10-15%	ครึ่งปีหลังโตสวย	รับเข้าไฮ

ซีซั่น	-	ตุน	Backlog	800	ลบ.	ลุยสร้างดาต้าเซ็นเตอร์	เฟส	4	ใช้งบ

ลงทุน	100	ลบ.	หวังแล้วเสร็จ	Q1/62			

	 นายหะริน	อุปรา	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พรีเมียร์	เทคโนโลยี	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	PT	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คงเป้ารายได้ปีนี้

เติบโต	10	-	15%	จากปีก่อนที่มีรายได้	3,067	ล้านบาท	โดยในครึ่ง

ปีแรกมีรายได้อยู่ที่	1,253	ล้านบาท	ขณะที่มีงานในมือ	(Backlog)

อยู่ราว	800	ล้านบาท	ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในช่วงที่เหลือของ

ปีนี้ทั้งหมด	ประกอบกับครึ่งปีหลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจม�า

ให้บริษัทคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการดีกว่าครึ่งปีแรกและช่วง

เดียวกันของปีก่อน	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	มีแผนเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทได้อยู่ระหว่างติดตามผลประมูลงานอยู่หลายโครงการ	

	 ขณะที่ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมวางระบบ,กลุ่มเทเลคอม

และงานบริการที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้บริษัทมี

โอกาสที่รับงานจากลูกค้ารายใหญ่

	 ด้านธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ปัจจบุันก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

หลายรายแล้ว	โดยตั้งเป้าในอนาคตสัดส่วนรายได้จะอยู่ที่	50%	

โดยบริษัทฯ	มีแผนขยายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งปีนี้

บริษัทฯ	วางงบลงทุนไว้	100	ล้านบาทในการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์

เฟส	4	คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส	4/2561	และแล้วเสร็จได้

ภายในไตรมาส	1/2562		
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JSP	ระบุคร่ึงปีหลังเปิด	5	โครงการใหม	่

มูลค่ากว่า	703	ลบ.	ท้ังปีโกยยอดขาย	6.8	พันลบ.

	 นายลิขิต	ลือสกุลกิจไพศาล	ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	บริษัท	เจ.เอส.พี.	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	JSP	

แจงผลการด�าเนินงานไตรมาส	2/2561	ของบริษัทว่ารายได้ทั้งหมดเท่ากับ	

1,212	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	16%	เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า	โดยมี

รายได้จากการขายอสังหาฯอยู่ที่	1,176	ล้านบาท	มียอดโอนกรรมสิทธิ์	

626	ยูนิต	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	140	ล้านบาท

	 "จากการเข้ามาบริหารงานพร้อมวางกลยุทธ์ใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่

ผ่านมานั้น	ประกอบกับผลงานเริ่มต้นในช่วงครึ่งปีแรกนี้	ท�าให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ	จะก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรง	จากการก�าหนดเป้าหมาย

ธุรกิจระยะสั้น	คือปีแรกจะปรับฐานให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น	

ส่วนเป้าหมายในระยะ	3	ปี	ก็จะสร้างอัตราการเติบโตให้บริษัทไม่ต�่ากว่า	

25-30%	ซึ่งส�าหรับในปี	2561	ตั้งเป้ายอดขายรวมสิ้นปีนี้	6,800	ล้าน

บาทโดยเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเป็นหลักเพื่อชิงผู้น�าตลาด

บ้านแนวราบ	ราคาต�่ากว่า5	ล้านบาท

	 ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทเตรียมเปิดโครงการใหม่	จ�านวน	5	โครงการ	

มูลค่ารวมกว่า	703	ล้านบาท	ได้แก่	โครงการเจซิตี้	ติวานนท์-บางกะดี	

บ้านเดี่ยว-บ้านแฝด	จ�านวนรวม	79	ยูนิต	ราคาขายเริ่มต้นที่	3.6	ล้าน

บาทต่อยูนิต	มูลค่าโครงการ	316	ล้านบาท,	อาคารพาณิชย์	1	ท�าเล	

คือ	โครงการเจซิตี้	รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง	มูลค่าโครงการ	70	ล้าน

บาท	และโครงการเจอเวนิวรัตนาธิเบศร์-บางบัวทองมูลค่าโครงการ	100	

ล้านบาท	ส่วนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(อีอีซี)	ได้แก่	โซน

บางปะกง-บ้านโพธิ์	คือ	โครงการเจ	ทาวน์	เอ็กซ์คลูซีฟ	ที่เป็นทาวน์เฮา

ส์	มูลค่าโครงการ	117	ล้านบาทรวมทั้งอาคารพาณิชย์ที่โครงการเจซิตี้	

ศรีราชา-อัสสัมชัญ	มูลค่าโครงการ	100	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าใกล้จะแล้ว

เสร็จและสามารถเปิดตัวได้ในช่วงปลายปีนี้

	 ส�าหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีหลัง	ของ

ปี	2561	นี้น่าจะกลับมาสดใสมากขึ้น	เนื่องจากผ่านความผันผวนจาก

ช่วงครึ่งปีแรกมาแล้ว	อีกทั้งเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวได้ดีขึ้นและคาด

ว่าทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะเพิ่มขึ้นถึง	4%	เนื่องจากความ

ต้องการซื้อเพื่อการอยู่อาศัยหรือการซื้อเพื่อการลงทุนยังโตต่อเนื่อง	

FVC	คาดรายได้ปีน้ีโต	15-20%	

จากธุรกิจหลัก	ไม่รวมวุฒิศักดิ์	-	เชื่อท้ังปีมีก�าไร	

หลังคร่ึงปีหลังธุรกิจอาหารเข้าไฮซีซั่น

	 นายวิจิตร	เตชะเกษม	กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	และ

กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฟิลเตอร์	วิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	FVC	เปิดเผยว่า	

บริษัทฯ	คาดว่าปีนี้	(2561)	จะมีรายได้เติบโต	15-20%	จากปีก่อนที่มีราย

ได้	473.44	ล้านบาท	โดยครึ่งปีแรกมีรายได้อยู่ที่	314.88	ล้านบาท	ซึ่งการ

เติบโตมาจากธุรกิจหลักคือธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�าบัดน�้าให้บริสุทธิ์	ไม่รวมรายได้จากบริษัทย่อย	คือ	

บริษัท	ไฮ	เฮลธ์แคร์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(HHC)	ซึ่งด�าเนินธุรกิจความงาม	ภาย

ใต้สาขาวุฒิศักดิ์คลินิก

	 ทั้งนี้	หากรวมธุรกิจ	"วุฒิศักดิ์	คลีนิก"	คาดว่าปีนี้จะมีรายได้ประมาณ	

800	ล้านบาท	จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่	900	ล้านบาท	เนื่องจากธุรกิจความ

งาม	"วุฒิศักดิ์	คลีนิก"	ท�ารายได้ต�่ากว่าคาด	คือเดือนละประมาณ	10	ล้าน

บาท	จากเดิมที่คาดว่าไว้ที่	20	ล้านบาท	

	 อย่างไรก็ตาม	คาดว่าภาพรวมผลประกอบการทั้งปีนี้ยังมีก�าไรสุทธิ	แม้

ครึ่งปีแรกจะมีผลขาดทุนอยู่	11.19	ล้านบาท	ขณะที่คาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้น

ปีนี้จะอยู่ราว	25%	มาจากการเติบโตของธุรกิจหลัก	โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม	ซึ่งช่วงครึ่งปีหลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นด้วย	

	 อนึ่ง	บริษัท	ไฮ	เฮลธ์แคร์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	FVC		

ในหนังสือแสดงเจตจ�านง	(Letter	of	Intention)	ซื้อสิทธิแฟรนไชส์	25	สาขา	

จากทั้งหมด	119	สาขาของบริษัทวุฒิศักดิ์	คลินิก	อินเตอร์	กรุ๊ป	จ�ากัด	ใน

วงเงินไม่เกิน	50	ล้านบาท	และมีมติอนุมัติการลงทุนของ	HHC	ในธุรกิจ

สาขาแฟรนไชส์ของ	WCIG	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	“วุฒิศักดิ์	คลินิก”	

เพื่อลงทุนในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	วุฒิ

ศักดิ์		คลินิก	ในวงเงินไม่เกิน	200	ล้านบาท	รวมเป็นวงเงินไม่เกิน	250	ล้าน

บาท	เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อ	สุขภาพ	ความ

งาม	และจ�าหน่ายเครื่องส�าอาง	อันเป็นธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ให้ความ

ส�าคัญต่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ	(Hygienic)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการ

ทางการแพทย์ด้านศูนย์ไตเทียมอันเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ	โดย

คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลก�าไรให้บริษัทฯ	ท�า	ให้บริษัทฯ	มีฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น	
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EGCO	คาดก�าไรจากการด�าเนินการปีน้ีโต	6%	

เล็งผลงาน	Q3/61	โตกว่า	Q2/61	

เหตุบาทเเข็ง	-	ไร้แผนหยุดซ่อมโรงไฟฟ้า

	 EGCO	คาดก�าไรจากการด�าเนินการปีนี้โต	6%	เล็งผลงาน	Q3/61	โตก

ว่า	Q2/61	เหตุบาทเเข็ง-ไร้แผนหยุดซ่อมโรงไฟฟ้า	แย้มอยู่ระหว่างเจรจา	

M&A	โรงไฟฟ้าฟอสซิล	-	พลังงานทดแทน	ทั้งในปท.-เอเชียแปซิฟิก	

2-3	ดีล	คาดได้ข้อสรุปภายในปี	เผยอยู่ระหว่างหาพันธมิตรก่อสร้างนิคม

อุตสาหกรรม	ในพื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง	ขนาด	500	ไร่	พร้อมรุกหาโรงไฟฟ้า

ใหม่มาทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ขายไป

	 นายจักษ์กริช	พิบูลย์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ผลิต

ไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	EGCO	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่าผลการด�าเนิน

งานไตรมาสที่	3/2561	มีแนวโน้มเติบโตกว่าไตรมาสที่	2/2561	เนื่องจาก

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่ากว่าช่วงไตรมาส	2/2561	ที่

ผ่านมา	เฉลี่ยอยู่ที่	33.40	บาท/ดอลลาร์	ซึ่งส่งผลกระทบให้ผลประกอบ

การพลิกขาดทุนราว	5,300	ล้านบาท	ประกอบกับในไตรมาสที่	3/2561	

บริษัทฯไม่มีแผนที่จะหยุดซ่อมโรงไฟฟ้า	ซึ่งจะท�าให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ

สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ทุกโครงการ	โดยปัจจุบัน

บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์รวม	26	โครงการ	ใน	5	ประเทศ	

ได้แก่	ไทย	สปป.ลาว	,ฟิลิปปินส์,	อินโดนีเซีย	,ออสเตรเลีย	โดยมีก�าลัง

การผลิตรวม	4,260	เมกะวัตต์

	 "เราคาดว่าไตรมาส3/2561	ผลการด�าเนินงานของเราจะโตก

ว่าไตรมาส2/2561	เพราะว่าค่าเงินบาทเริ่มกลับมาแข็งค่า	ซึ่งเมื่อ

ไตรมาส2/2561	อยู่ที่	33.4	บาท/ดอลล์	ท�าให้เราพลิกขาดทุนกว่า	5,300	

ล้านบาท	แต่ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง	ก็ต้องขึ้นกับค่า

เงินบาท	ถ้าบาทแข็งก็นับว่าส่งผลดีกับเรา"	นายจักษ์กริช	กล่าว

	 ขณะที่คาดว่าในปีนี้ก�าไรจากการด�าเนินงานจะเติบโต	6%	จากปี2560	

อยู่ที่	9,260	ล้านบาท	แม้ว่าจะมีการหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า

น�้าเทิน2	ที่สปป.ลาว	จากการที่สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ�านวย	โดยที่ผ่าน

มาได้หยุดไป	2	ช่วง	ช่วงแรกประมาณปลายเดือนกรกฎาคม	ราว	16-

17	วัน	และช่วงที่สองประมาณกลางเดือนสิงหาคม	และเพิ่งจะเริ่มเดิน

เครื่องต่ออีกครั้งเมื่อวันที่22	สิงหาคม	ที่ผ่านมา	ซึ่งบริษัทฯมองว่าการ

หยุดเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าน�้าเทินไม่ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทฯแต่อย่าง

ใด	เนื่องจากบริษัทฯ	ยังคงมีการเดินหน้าลงทุนในโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งยังหาเพื่อเป็นการทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม	ได้แก่	บริษัท	

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

EASTW,บริษัท	จีเดค	จ�ากัด	และโรงไฟฟ้ามาซินลอค	ฟิลิปปินส์	ที่บริษัทฯ

ได้มีการขายหุ้นทั้งหมดไปเมื่อไตรมาส1/2561

	 พร้อมกันนี้บริษัทฯยังมองหาโอกาสที่จะเข้าซื้อกิจการ	(M&A)	ทั้ง

โครงการที่ได้มีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	และโครงการ	Greenfield	

ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	โดยในขณะนี้อยู่ระหว่าง

เจรจาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล	และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	ทั้งใน

ประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	ราว	2-3	ราย	ขนาดก�าลังการผลิตไม่

ต�่ากว่า	100	เมกะวัตต์	คาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปภายในปีนี้	ซึ่งทางบ

ริษัทฯมีความคาดหวังว่าจะสามารถได้ข้อสรุปทั้งหมด

	 นอกจากนี้บริษัทฯยังอยู่ระหว่างหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทาง

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ	ในการร่วมมือกันก่อสร้าง

นิคมอุตสาหกรรมในโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง	มีพื้นที่กว่า	500	ไร่	ซึ่งได้

หมดอายุสัญญาในการซื้อขายไฟฟ้าแล้ว	โดยการก่อสร้างนิคมฯดังกล่าว

บริษัทฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

	 ด้านนายดนุชา	สิมะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงาน

บัญชีและการเงิน	กล่าวว่า	ส�าหรับแหล่งเงินทุนในการลงทุนขยายธุรกิจ	

ปัจจุบันบริษัทฯมีกระแสเงินสดในมือราว	30,000	ล้านบาท	และอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุน(D/E)	อยู่ที่1	เท่า	และจะรักษาให้อยู่ในระดับไม่เกิน	3	เท่า	อีก

ทั้งบริษัทฯยังมีความสามารถในการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้อีกราว	

200,000	ล้านบาท	ซึ่งท�าบริษัทมั่นใจว่ามีเงินเพียงพอในการรองรับการ

ลงทุนดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น

	 ส่วนงบลงทุนในปีนี้	บริษัทได้เตรียมไว้ที่	12,000	ล้านบาท	โดยมา

จากกระแสเงินสดของบริษัทฯ	3,000	ล้านบาท	และอีก	9,000	ล้านบาท

มาจากการกู้สถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ	โดยใช้ไปแล้วในปีนี้	800	

ล้านบาท

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	โครงการ	ได้แก่	

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี,น�้าเทิน	1ในสปป.ลาว	และโรงไฟฟ้า	"ซานบัวนาเวนทูรา"	

ประเทศฟิลิปปินส์	ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนร่วมทุนรวม	544	เมกะวัตต์	

ซึ่งจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี	2562	และปี	2565	ปัจจุบันบริษัทมี

ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนร่วมทุน	4,804	เมกะวัตต์
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SCB	แจงปล่อยสินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มวินด	์

เป็นไปตามกฎ-ไม่เอี่ยว	ข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

และกลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบัน-ข้อพิพาทภายในครอบครัวของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

ก.ล.ต.ลงดาบ	ศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์

-ฐนวัฒน์	จันทร์สุวรรณ	ส่ังปรับ	25.86	ลบ.	

ฐานใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น	IFEC	

	 รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	SCB	เปิดเผยว่า	

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัท	วินด์	เอนเนอร์ยี่	

โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(WEH)	โดยมีการอ้างถึงธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ในการมีส่วนร่วมในข้อพิพาทอยู่ด้วยนั้น	ธนาคารฯ	ขอชี้แจงว่า	ปัจจุบัน	

ธนาคารฯ	ได้ให้สินเชื่อแก่โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม	จ�านวน	8	โครงการ	เป็น

โครงการที่ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว	3	โครงการ	คือ	โครงการเฟิร์ส	

โคราช	วินด์	โครงการเค.อาร์.ทู.	และโครงการวะตะแบก	ก�าลังการผลิตรวม	

240	เมกะวัตต์	ที่ผ่านมาโครงการทั้งสามแห่งได้ช�าระหนี้ตรงตามก�าหนดและ

เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารฯ

	 ส่วนโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกจ�านวน	5	

โครงการ	คือ	โครงการเทพารักษ์	วินด์	โครงการทรอปิคอล	วินด์	โครงการ

เค.อาร์.เอส	ทรี	โครงการเค.อาร์.วัน	และโครงการกฤษณา	วินด์	พาวเวอร์

ก�าลังการผลิตรวม	450	เมกะวัตต์	นั้น	ธนาคารฯ	ได้พิจารณาให้สินเชื่อโดย

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ	ความคืบหน้าการก่อสร้าง	ตลอดจน

ประมาณการกระแสเงินสดและความสามารถในการช�าระหนี้ตามหลักเกณฑ์

การพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคารฯ	โดยมีหลักประกันคุ้มวงเงิน

	 ส�าหรับประเด็นข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและกลุ่มผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน	รวมทั้งข้อพิพาทภายในครอบครัวของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน	ธนาคารฯ	

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าวเนื่องจากธนาคารฯ	มิได้รับเอาหุ้น	

WEH	ซึ่งเป็นทรัพย์พิพาทในคดีมาเป็นหลักประกัน	และไม่มีนโยบายที่จะ

ให้การสนับสนุนทางการเงินใด	ๆ	แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบัน	เพื่อน�าไปช�าระหนี้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัญญาซื้อขายหุ้น

	 ส่วนกรณีข้อพิพาทภายในครอบครัวผู้ถือหุ้นปัจจุบัน	ธนาคารฯ	ไม่มีส่วน

รู้เห็นเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใดทั้งสิ้น

	 ธนาคารฯ	ขอเรียนว่า	การให้สินเชื่อแก่โครงการทั้ง	8	โครงการเป็น

ไปตามนโยบายของธนาคารฯ	ในการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจพลังงาน

สะอาดอันเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของประเทศ	ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาล	ในการช่วยขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดของ

ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป	ทั้งนี้	ธนาคารฯ	ขอเรียนยืนยันว่า	ตามที่ปรากฏ

เป็นข่าวและมีการอ้างถึงแหล่งข่าวจากธนาคารฯ	มาโดยตลอดนั้น	ไม่เป็น

ความจริงแต่อย่างใด	

	 ก.ล.ต.	เปิดเผยการด�าเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการ
และผู้บริหาร	และอดีตกรรมการและผู้บริหารบริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	เอ็นเนอร์
ยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(IFEC)	รายนายศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์	และนาย
ฐนวัฒน์	จันทร์สุวรรณ	กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น	IFEC	โดยเรียกให้ช�าระค่า
ปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์รวม	25.86	ล้านบาท		
	 ก.ล.ต.	ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นของ	IFEC	จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบ
ว่า	นายศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์	ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร	และนายฐนวัฒน์	
จันทร์สุวรรณ	ขณะกระท�าผิดเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ได้เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2559	และทราบถึงปัญหากระแสเงินสด
ของบริษัทมีไม่เพียงพอส�าหรับช�าระหนี้ตั๋วแลกเงิน	ซึ่งจะครบก�าหนดช�าระใน
ปลายปี	2559	หลังจากนั้นนายศุภนันท์และนายฐนวัฒน์ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในดังกล่าวขายหุ้น	IFEC	ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง	จ�านวน	
10,153,186	หุ้น	และ	978,000	หุ้น	ตามล�าดับ	เพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุนจาก
การลดลงของราคาหุ้นเกี่ยวกับปัญหากระแสเงินสดที่ไม่เพียงพอช�าระหนี้ดัง
กล่าว
	 การกระท�าของบุคคลทั้ง	2	ราย	ข้างต้น	ที่อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น	เพื่อขายหุ้น	IFEC	เข้าข่ายเป็นความผิด
ตามมาตรา	241	และมีบทก�าหนดโทษตามมาตรา	296	แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระท�าความ
ผิด	ซึ่งปัจจุบันการกระท�าดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามมาตรา	242	และมี

บทก�าหนดโทษตามมาตรา	296	และมาตรา	296/2	แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559		
	 คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง	(ค.ม.พ.)	มีมติให้	
ก.ล.ต.	น�ามาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับใช้กับนายศุภนันท์และนายฐนวัฒน์	
โดยก�าหนดให้นายศุภนันท์และนายฐนวัฒน์ช�าระเงินค่าปรับทางแพ่ง	และส่งคืน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท�าความผิดรวมเป็นเงิน	22.89	ล้านบาท	และ	
2.97	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งหากทั้งสองรายไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งที่	ค.ม.พ.	ก�าหนด	ก.ล.ต.	จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการ
ด�าเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่ง	เพื่อขอให้ช�าระเงินค่าปรับทางแพ่งตามอัตรา
สูงสุดที่กฎหมายก�าหนดและส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท�าความผิด
	 ทั้งนี้	การที่	ค.ม.พ.	ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายศุภนันท์และนาย
ฐนวัฒน์	เป็นเหตุให้นายศุภนันท์และนายฐนวัฒน์เข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ที่	กจ.	3/2560	เรื่อง	
การก�าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	
ลงวันที่	23	มกราคม	พ.ศ.	2560	ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาด�าเนินการต่อไป	โดย
กรณี	นายศุภนันท์	ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร		จะต้องพ้น
จากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ก�าหนดในหนังสือที่	ก.ล.ต.	จะแจ้งการมีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจดังกล่าวในขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไป
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บลจ.ไทยพาณิชย์	จ่ายปันผลกองหุ้นไทย	-	ต่างประเทศ	

SCBENERGY	-	SCBGEQ	-	SCBEUEQ

ก.ล.ต.	เปิดรับความเห็นร่างประกาศการมอบหมายงาน

ให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนของผู้ประกอบธุรกิจ

	 นายณรงค์ศักดิ์	ปลอดมีชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	เปิดเผยว่า	บลจ.ไทยพาณิชย์	เตรียมจ่าย
เงินปันผลกองทุนหุ้นที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ	จ�านวน	3	กองทุน
พร้อมกัน	โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่	24	สิงหาคม	2561	นี้	ประกอบ
ด้วย	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	SET	ENERGY	SECTOR	INDEX	(ชนิดจ่าย
เงินปันผล)	(SCBENERGY)	ส�าหรับผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่	1	สิงหาคม	
2560	-	วันที่	31	กรกฎาคม	2561	ในอัตรา	1.1000	บาทต่อหน่วย	โดยแบ่งจ่าย
ระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่	20	ก.พ.	2561	ในอัตรา	1.0000	บาทต่อหน่วย	คง
เหลือจ่ายงวดนี้	0.1000	บาทต่อหน่วย	นับเป็นครั้งที่	8	รวมจ่ายปันผลแล้ว
ทั้งสิ้น	3.0200	บาทต่อหน่วย	(นับจากจัดตั้งเมื่อ	28	มิถุนายน	2554)	มีน
โยบายการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคของตลาดหุ้นไทยมากที่สุด	โดยมีผลการด�าเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่
ที่	7.35%	และย้อนหลัง	1	ปีอยู่ที่	26.98%	(ข้อมูล	ณ	วันที่	20	สิงหาคม	2561)	
	 ส่วนอีก	2	กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ	ส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	2561	–	วันที่	31	กรกฎาคม	2561	ได้แก่	
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์	โกลบอล	อิควิตี้	(ชนิดจ่ายเงินปันผล)	(SCBGEQ)	จ่าย
ปันผลในอัตรา	0.1767	บาทต่อหน่วย	นับเป็นครั้งที่	8	รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น	
1.5528	บาทต่อหน่วย	(นับจากจัดตั้งเมื่อ	14	กุมภาพันธ์	2556)	โดยมีผลการ

ด�าเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่2.10%	และย้อนหลัง	1	ปีอยู่ที่	4.52%	(ข้อมูล	ณ	วัน
ที่	20	สิงหาคม	2561)	มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่าง
ประเทศเพียงกองทุนเดียว	ได้แก่	กองทุน	Veritas	Global	Focus	(กองทุนหลัก)	
ชนิดหน่วยลงทุน	(share	class)	“C	share	class”	ใน	class	ที่ลงทุนด้วยสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ	(USD)	ซึ่งบริหารจัดการโดย	Veritas	Asset	Management	
กองทุนดังกล่าวมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
	 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป	(SCBEUEQ)	ในอัตรา	0.1926	บาท
ต่อหน่วย	นับเป็นครั้งที่	8	รวมจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น	1.2970	บาทต่อหน่วย	(นับ
จากจัดตั้งเมื่อ	26	กุมภาพันธ์	2557)	โดยมีผลการด�าเนินงานตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่	
0.99%	และย้อนหลัง	1	ปีอยู่ที่	5.36	%	(ข้อมูล	ณ	วันที่	20	สิงหาคม	2561)	
ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว	ได้แก่	iShares	STOXX	Europe	600	(DE)ซึ่งบริหารงานภายใต้ความดูแล
ของ	BlackRock	Asset	Management	Deutschland	AG	และลงทุนในสกุลเงิน
ยูโร	โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี	STOXX	Europe	600	
เพื่อให้ผลการด�าเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี	STOXX	
Europe	600

	 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทน	เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความ
คล่องตัวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	การจัดการลงทุน	และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
	 ก.ล.ต.	มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทน	ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	การจัดการ
ลงทุน	และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความมี
ประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจ	โดยให้บุคคลอื่นซึ่งมีความพร้อมเป็นผู้รับด�าเนิน
การภายใต้หลักตัวการตัวแทน	ก.ล.ต.	จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกล่าวจ�านวน	3	ครั้ง	ตั้งแต่ไตรมาส	3	ปี	2560	จนถึงไตรมาส	2	ปี	2561	
ซึ่ง	ก.ล.ต.	ได้น�าความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนมาปรับปรุงหลัก
เกณฑ์ในหลายส่วน	โดยผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่	ก.ล.ต.	
เสนอ	รวมทั้งได้เพิ่มเติมหลักการเพื่อความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบธุรกิจใน
การน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
	 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้	เป็นการน�าเสนอร่างประกาศที่มี
เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การแบ่งประเภทงานส�าหรับการมอบหมายให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	และผ่อนคลายให้ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถเลือกผู้รับด�าเนินการได้อย่างยืดหยุ่น	โดยจะก�าหนดให้การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทนได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	
งานที่มีผู้ให้บริการจ�านวนน้อยรายซึ่งท�าให้อาจไม่สามารถหาผู้ให้บริการ
รายอื่นมาให้บริการแทนได้ในทันที	และเป็นงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ตลาดทุนโดยรวม	ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเลือกจากผู้ให้บริการที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก	ก.ล.ต.	
	 นอกจากนี้	ร่างประกาศจะก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบาย	มาตรการ	และวิธีปฏิบัติส�าหรับการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็น
ผู้ด�าเนินงานแทน	อาทิ	การจัดให้มีทรัพยากรที่จ�าเป็นและบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการด�าเนินการของผู้รับด�าเนินการ	และ
การต้องจัดให้มีนโยบายการมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทนเพื่อ
ให้เกิดความรัดกุมอีกด้วย
	 ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์	ก.ล.ต.	www.
sec.or.th/hearingโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นไ
ด้ที่เว็บไซต์	หรือโทรสาร	0-2033-9660	หรือทาง	e-mail	nattasasi@sec.
or.th	หรือ	rangrong@sec.or.th	จนถึงวันที่	3	กันยายน	2561	
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PwC	เผยบริษัทไทยเกือบคร่ึงตกเป็นเหย่ือการทุจริต

และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

	 PwC	ประเทศไทย	เผยผลส�ารวจพบ	48%	
ของบริษัทไทยได้รับผลกระทบจากการทุจริตและ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ระบุแม้เป็นตัวเลขที่เพิ่ม
ขึ้นเกือบ	2	เท่าจากการส�ารวจเมื่อสองปีก่อน	แต่
ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า	บริษัทไทยเริ่มตระหนักและ
ตรวจพบการทุจริตได้เพิ่มขึ้น	ช่วยให้เห็นจุดบอด
และหาทางป้องกันการทุจริตได้ตรงจุด	ขณะที่การ
ยักยอกสินทรัพย์	การประพฤติผิดทางธุรกิจ	และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์	ยังเป็น	3	ประเภท
การทุจริตที่ตรวจพบมากที่สุดในไทย
	 นายวรพงษ์	สุธานนท์	หุ้นส่วนสายงาน	
Forensic	services	บริษัท	PwC	ประเทศไทย	เปิด
เผยถึงผลส�ารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ
การทุจริต	Shining	a	light	on	fraud:	Economic	
Crime	Survey	in	Thailand	ประจ�าปี	2561	ซึ่ง
บริษัทเป็นผู้จัดท�ารายงานดังกล่าวขึ้นทุกๆ	2	ปี	โดย
ในปีนี้	มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวนทั้งสิ้น	522	ราย	
โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม	มาจากองค์กรธุรกิจ
หลายประเภท	ทั้งบริษัทจดทะเบียน	บริษัทเอกชน	
และหน่วยงานภาครัฐในประเทศว่า	เกือบครึ่งหนึ่ง	
หรือ	48%	ของบริษัทในประเทศไทยตกเป็นเหยื่อ
การทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	สูงกว่าผล
การส�ารวจเมื่อปี	2559	ที่มีเพียงประมาณ	1	ใน	4	
ของบริษัทในประเทศไทยเท่านั้นที่ยอมรับว่า	มีการ
ทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร	ซึ่งแม้จะเป็นการปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นอย่างก้าวกระโดด	แต่ถือว่า	เป็นสัญญาณบวก
ของประเทศมากกว่าที่จะมองว่าเป็นสัญญาณเตือน
ภัย	
	 “ตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้	แม้ว่าจะ
น่าวิตก	แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนประกอบกับ
ประสบการณ์ท�างานของ	PwC	แล้ว	สะท้อนให้เห็น
ว่า	องค์กรในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและสามารถตรวจพบเหตุทุจริตได้
เพิ่มขึ้น	มากกว่าที่จะสื่อว่า	จ�านวนของเหตุทุจริต
และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีสูงขึ้น	ซึ่งนี่ถือว่า
เป็นเรื่องที่ดี”	
	 ทั้งนี้	ผลการส�ารวจในประเทศไทยในครั้งนี้	ไม่
ได้มุ่งเน้นแค่การทุจริตที่ตรวจพบได้เท่านั้น	แต่ยัง
ช่วยให้บริษัทเห็นถึงจุดบอดที่มีการทุจริตซ่อนอยู่	
และรู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันการทุจริต
ในองค์กร
	 นายวรพงษ์	กล่าวต่อว่า	“การทุจริตและ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ส่งผลกระทบต่อทุก
ประเทศและทุกภาคอุตสาหกรรม	ทั้งยังเกิดขึ้นได้
ในหลากหลายรูปแบบ	ด้วยวิธีการที่ซับซ้อน	จึง
ท�าให้ตรวจจับได้ยาก	อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าองค์กร
จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็น	แต่หากตระหนักว่า	
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อบริษัท	
และรับได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น	ก็ถือเป็นก้าวแรก
ที่จะชนะสงครามได้แล้ว	แม้ว่าจะยังหาตัวผู้กระท�า
ผิดไม่พบก็ตาม	ดังนั้น	ค�าถามส�าคัญที่ทุกองค์กร
ควรกระตุ้นเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือ	คุณทราบ
หรือไม่ว่า	การทุจริตมีผลกระทบต่อบริษัทของคุณ
อย่างไร	และ	คุณก�าลังหลับหูหลับตาสู้	หรือสู้แบบ
ลืมตาอยู่	มิใช่เพียงแค่ตั้งค�าถามว่า	มีการทุจริตเกิด
ขึ้นในบริษัทหรือไม่เท่านั้น”
	 ทั้งนี้	ผลส�ารวจยังแสดงให้เห็นว่า	การ
ยักยอกสินทรัพย์	(Asset	misappropriation)	ยัง
คงเป็นประเภทของการทุจริตที่พบได้มากที่สุดใน
ประเทศไทยในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	โดยคิดเป็น	62%	
สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่	45%	เช่นเดียวกับตัวเลข	
การประพฤติผิดทางธุรกิจของไทย	(Business	
misconduct)	คิดเป็น	40%	สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่ว
โลกที่	28%	นี่สะท้อนให้เห็นว่า	นโยบายป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรยังมีช่องโหว่	ซึ่งกลายเป็นช่องทางที่
เปิดโอกาสให้มีการแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่สีเทา	
หรือ	ความไม่ชัดเจนของนโยบายดังกล่าว
	 อย่างไรก็ดี	แม้ว่าอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์	(Cybercrime)	จะเป็นภัยคุกคามที่
น่ากังวล	แต่มีเพียง	1	ใน	5	หรือ	21%	ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเท่านั้นที่ทราบว่า	บริษัทของตน
ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	
โดย	11%	จัดให้ภัยไซเบอร์เป็นอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบร้ายแรงที่สุดต่อองค์กรใน
เวลานี้	และเกือบ	1	ใน	3	หรือ	32%	คาดว่า	ในอีก
สองปีข้างหน้า	อาชญากรรมทางไซเบอร์จะกลาย
เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบร้ายแรงที่สุด
	 ทั้งนี้	71%	ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า	
บริษัทของพวกเขามีความพยายามในระดับปาน
กลางถึงระดับมาก	ในการปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุรกิจเพื่อป้องกันการทุจริต	หรืออาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากคนภายในองค์กร	ซึ่งน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่	83%	อย่างไรก็ตาม	มีเพียง	23%	
เท่านั้นที่บอกว่า	บริษัทให้ความส�าคัญมากในการยก

ระดับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน	ซึ่งน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกเช่นกันที่	34%	และแม้ว่า	70%	ของ
การทุจริตร้ายแรงที่สร้างความเสียหายทางการเงิน
ให้กับองค์กรจะมีสาเหตุมาจากพนักงานก็ตาม
	 “เมื่อบริษัทต่างๆ	เข้าใจว่า	การทุจริตรวม
ถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อย่างไร	
ก็จ�าเป็นจะต้องจัดให้มีการควบคุมและป้องกัน
ภัยคุกคามเหล่านี้	โดยการพัฒนาบุคลากร	การ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ	และการลงทุนใน
เทคโนโลยี	หรือนวัตกรรมต่างๆ	จะช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น”	นาย	วรพงษ์	กล่าวเสริม	
	 “แม้ว่าหลายๆ	บริษัทจะมีการด�าเนินการดัง
กล่าวแล้วก็ตาม	เรายังหวังว่า	จะมีจ�านวนบริษัทที่มี
มาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้
เพิ่มมากขึ้น”
	 ด้าน	นาย	ศิระ	อินทรก�าธรชัย	ประธาน
กรรมการบริหาร	และหุ้นส่วน	บริษัท	PwC	
ประเทศไทย	กล่าวว่า	เปอร์เซ็นต์การรับรู้การทุจริต
ที่เพิ่มขึ้น	สะท้อนให้เห็นว่า	บริษัทในประเทศไทย
มีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบของ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ที่มีต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจในเวทีโลก	และความ
สามารถในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมากขึ้น
กว่าในอดีต
	 “ระดับของการรับรู้	รวมทั้งการยอมรับถึง
ปัญหา	และหาแนวทางแก้ไขอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ	จะเป็นก้าวส�าคัญของธุรกิจ	ที่น�าไปสู่การ
ป้องกันตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว	และ
ยังสะท้อนว่า	ไทยให้ความส�าคัญต่อการวางภาพ
ลักษณ์	ผ่านการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง	
เพื่อให้ประเทศยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจใน
สายตาของนักลงทุนต่างชาติ”
	 “ผลการส�ารวจครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่า	ทุก
ภาคส่วนมีการหารือกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตมากขึ้น	ชี้ให้เห็นว่า	ไทยเปิดรับวัฒนธรรม
การท�าธุรกิจการบริหารงานแบบโปร่งใส	และการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนมากขึ้น	ซึ่งทาง	PwC	
ประเทศไทย	ต้องการจะที่ผลักดันให้บรรยากาศเช่น
นี้ด�าเนินต่อไปเรื่อยๆ	เนื่องจากจะเป็นผลดีต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ	และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดย
รวม”	นาย	ศิระ	กล่าวทิ้งท้าย
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ตลท.	เผย	คร่ึงแรกปี	61	บจ.	mai	มียอดขายรวมโต	16.91%	

-ก�าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน	39.73%	กลุ่มเทคโนโลยี	กลุ่มบริการ	

และกลุ่มธุรกิจการเงินก�าไรโตโดดเด่น

	 ผลการด�าเนินงานของ	บจ.	mai	ครึ่งแรกปี	2561	มียอดขายรวม	

88,550	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	16.91%	และมีก�าไรสุทธิรวม	3,553	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	39.73%	พบ	7	ใน	8	กลุ่มอุตสาหกรรมผลการด�าเนินงานดีขึ้น	โดย

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิเติบโตโดดเด่น	ได้แก่	กลุ่มเทคโนโลยี	กลุ่ม

บริการ	และกลุ่มธุรกิจการเงิน	ตามล�าดับ

	 นายประพันธ์	เจริญประวัติ	ผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	

เปิดเผยว่า	บริษัทจดทะเบียนใน	mai	จ�านวน	147	บริษัท	คิดเป็น	97%	จาก

ทั้งหมด	152	บริษัท	(ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน	หรือ	

NC	และบริษัทที่ยังไม่ถึงก�าหนดส่งงบการเงิน)	น�าส่งผลการด�าเนินงาน

รอบ	6	เดือนแรก	ของปี	2561	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2561	พบว่า	บจ.	

ที่รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน	107	บริษัท	คิดเป็น	73%	ของบริษัทที่น�า

ส่งผลการด�าเนินงานทั้งหมด	โดยมียอดขายรวม	88,550	ล้านบาท	เพิ่ม

ขึ้น	16.91%	จากปีก่อนหน้า	ต้นทุนรวม	68,963	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	18.61%	

ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจาก	23.24%	มาอยู่ที่	22.12%	อย่างไรก็ดี	บจ.	

ยังคงมีก�าไรสุทธิรวม	3,553	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	39.73%

	 "ภาพรวมผลการด�าเนินงาน	6	เดือนแรกของปีนี้	ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

มียอดขายเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ	อย่างไรก็ดีราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น	

ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและขาย	โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม	

รวมถึง	บจ.	ที่ท�าธุรกิจขนส่งที่มีต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นตามราคาน�้ามัน	

จากปัจจัยราคาน�้ามันและเงินบาทแข็งค่าในช่วงต้นปีท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้น

โดยรวมลดลง	อย่างไรก็ตาม	การที่	บจ.	มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารได้ดี	และหลาย	บจ.	เริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนในช่วงที่ผ่าน

มา	ส่งผลให้ก�าไรสุทธิเติบโตสูงขึ้น	39.73%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่

แล้ว	พบ	7	จาก	8	กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น	ยกเว้น	กลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ก�าไรลดลง

	 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน	บจ.	mai	มีสินทรัพย์รวม	264,845	ล้าน

บาท	เพิ่มขึ้น	5.74%	จากสิ้นปี	2560	ในขณะที่โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ใน

เกณฑ์ที่แข็งแรง	โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่	1.03	เท่า	เพิ่มขึ้นจากสิ้น

ปีที่แล้วเล็กน้อย"	นายประพันธ์กล่าว

	 ในไตรมาส	2/2561	บจ.	มียอดขายรวม	44,785	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	

17.20%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ต้นทุนรวม	34,851	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	18.16%	ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่	22.18%	ลดลง	0.63%	ในขณะ

ที่ก�าไรสุทธิ	1,715	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	63.02%

	 ปัจจุบันมี	บจ.	ใน	mai	152	บริษัท	(ข้อมูล	ณ	วันที่	22	สิงหาคม	

2561)	ดัชนี	mai	ปิดที่ระดับ	434.25	จุด	ลดลง	19.64	%	จากต้นปีนี้	มูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม	(market	capitalization)	อยู่ที่	277,786	

ล้านบาท	มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย	1,408	ล้านบาทต่อวัน
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นสงครามการค้า	เมื่อสหรัฐ	รุก	ลุยแหลก	เรื่อง

ภาษี	เล่นเอา	จีน	ทนไม่ไหว	เตรียมยื่นเรื่องไปให้	WTO	อีกมุมหนึ่งสายการบิน

สัญชาติสหรัฐ	2	แห่ง	อเมริกัน	แอร์ไลน์ส	-	ฮาวายเอียน	แอร์ไลน์สประกาศ

ยกเลิกเส้นทางบินระหว่างสหรัฐและจีน	ด้วยผู้โดยสาร	ลดลงมากกว่าคาด	ด้วย

สายการบินของจีน	ใช้สงครามราคา	หลังรัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนสายบินของ

ประเทศ	

	 ต้องยอมรับ	ต่างฝ่าย	ต่างเล่นกันแรง	การค้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์	การ

แข่งขัน...แม่มดน้อย	มองแล้ว	สงครามการค้าโลก	เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ

โลก	โชคดี	พื้นฐานศก.ไทย	แข็ง	สถาบันการเงินก็แกร่งภาคเอกชน	ก็เอาตัวรอด

ได้	อย่างได้	แปลกใจหุ้นไทย	ภาพรวมแข็งแรง	แม้หัวใจจะอ่อนแอเล็กน้อยก็ตาม

เจ้าค่ะ

	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,704.80	จุด	เพิ่มขึ้น	6.50	จุด	หรือ	

0.38	%	มูลค่าการซื้อขาย	39,435.39	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	

1,492.8	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	246.64	ล้านบาท	

นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ	4.48	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	

1,250.72	ล้านบาท

 SCB	แจงปล่อยสินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของกลุ่มวินด์	เป็นไป

ตามกฎ	และไม่เอี่ยว	ไม่เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและกลุ่มผู้ถือ

หุ้นปัจจุบัน-ข้อพิพาทภายในครอบครัวปัจจุบัน	ธนาคารฯ	ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้อง

ด้วยแต่อย่างใดทั้งสิ้น	ขอให้ทราบโดยทั่วกัน

	 บิ๊ก	JSP	ลุยเดินเครื่องธุรกิจครึ่งปีหลังเปิดใหม่	5	โครงการ	มูลค่ารวมราว	

703	ล้านบาท	มั่นใจยอดขายรวมสิ้นปีนี้	6,800	ล้านบาท	ตามนัด	หลังไตรมาส	

2/2561	ท�ารายได้แตะ	1,212	ล้านบาท	หรือโตเพิ่ม	16%	โดยกวาดยอดรายได้รวม

ครึ่งปีแรกแล้วกว่า	2,257	ล้านบาท

 PT	ย�้าปีนี้วางเป้ารายได้โต	10-15%	ครึ่งปีหลังโตสวย	รับเข้าไฮซีซั่น	-	

ตุน	Backlog	800	ลบ.	ลุยสร้างดาต้าเซ็นเตอร์	เฟส	4	ใช้งบลงทุน	100	ลบ.	

หวังแล้วเสร็จ	Q1/62

	 ก.ล.ต.สั่งปรับ	2	บิ๊ก IFEC	ศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์	-	ฐนวัฒน์	

จันทร์สุวรรณ	เป็นเงิน	25.86	ลบ.	ฐานอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น	IFEC

-บอร์ด	IFEC	ลงมติเปิดทางให้ผถห.	ชงชื่อบุคคลรับพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ	เริ่มเสนอ	27ส.ค.	-	4ก.ย.61

 SAFARI	ออกตั๋ว	BE	มูลค่า	185	ลบ.	อายุ	9	เดือน	ดอกเบี้ย	7%	ต่อปี	

ส่วนภูเก็ตแฟนตาซี	ขายหุ้นกู้	500	ลบ.	ดอกเบี้ย	6.50%	ต่อปีให้รายใหญ่	แม่มด

น้อย	นับวันเวลา	SAFARI	จะหวนคืนสู่สังเวียนกระดานไม่ช้าก็เร็ว

 SGF ผงาด!!	พร้อมล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง	หลังโชว์ก�าไรไตรมาส	

1-2	ทะยานต่อเนื่อง	ผู้บริหาร	"ดร.วิวัฒน์	วิฑูรย์เธียร	"	ชี้ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยส่ง

สัญญาณสดใส	มั่นใจแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังเติบโตจากครึ่งปีแรก	ระบุ

สิ้นปี	2561	คาดยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เกินเป้า	1,000	ล้านบาท

	 ช่วงนี้หุ้น	IPO	น้องใหม่	อย่าง	บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	

หรือ	TPLAS	ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร	,	ถุงหูหิ้ว	ภาย

ใต้ตราสัญลักษณ์	“หมากรุก”	และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร	ภายใต้ตราสัญลักษณ์	

“Vow	Wrap”	ของเฮีย	“	ธีระชัย	ธีระรุจินนท์	”	จะคึกคักเป็นพิเศษ	เพราะล่าสุด	

ส่งซิก	เตรียมเคาะราคาเสนอขาย

หุ้น	IPO	ในวันจันทร์ที่	27	ส.ค.	ช่วง

เวลา	10.00	น.	นี้แล้ว	แค่นั้น	ยังไม่

พอ	ไหนๆ	ก็เคาะราคา	IPO	แล้ว	ก็ควง

ที่ปรึกษาทางการเงินมือฉมัง	อย่าง	

“	ชนะชัย	จุลจิราภรณ์	”	แห่ง	บล.เอ

อีซี	โรดโชว์	วันเดียว	กันซะเลย	ก่อน

ที่จะเปิดขายหุ้น	จ�านวน	70	ล้าน

หุ้น	มูลค่าพาร์	0.50	บาท	ในล�าดับ

ต่อไป	เอ้า...เป็นใครเป็น	FC	ถุงหมากรุก	หรือ	เป็น	FC	ของบล.	AECS	ก็เจอกัน

ได้	ในวันที่	27	ส.ค.นี้	ตั้งแต่	13.00-15.00	น.	ณ	ห้อง	B	601	ชั้น	6	อาคาร	B		

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นะจ๊ะ			

WTO

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PTTGC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	113.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	BDMS	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	22.80	บ.	

บล.เออีซี	:	SYNTEC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.10	บ.

บล.บัวหลวง	:	PCSGH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.00	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	SYNTEC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.70	บ.	
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บอร์ด	IFEC	ลงมติเปิดทางให้ผถห.	

ชงชื่อบุคคลรับพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ	

เร่ิมเสนอ	27ส.ค.	-	4ก.ย.61
1.
	 นายศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์	กรรมการบริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีสท์	เอ็นเนอ

ร์ยี	คอร์ปอเรชั่น	จากัด	(มหาชน)	หรือ	IFEC	เปิดเผยว่า	ตามที่บริษัทฯได้จัด

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2561	ในการทบทวนการกาหนดเงื่อนไข

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ถูกต้องโดยชอบ

ด้วยกฎหมายและไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอบุคคล

เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว	ท�าให้บริษัทสามารถดาเนินการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561	เพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่

งกรรมการที่ว่างลงได้ต่อไปอย่างถูกต้องและป้องกันการเกิดข้อโต้แย้งใดๆ	ที่จะ

เกิดขึ้น

	 บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า	การประชุมคณะกรรมการครั้งที่	1/2561	นี้มี

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบตามกรรมการที่เหลืออยู่ในหนังสือรับรองบริษัท	

เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	

เพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงได้โดยถูกต้องและ

ชอบด้วยกฎหมาย

	 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่	1/2561	มีมติโดยสรุป	คือ	บริษัทขอ

ยกเลิกกติกาและเงื่อนไขการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งกรรมการก่อน

หน้านี้ทั้งหมด	และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ต้องการเสนอรายชื่อบุคคล

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง	

ให้เริ่มเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่	27	สิงหาคม	2561	ถึง	วันที่	4	กันยายน	2561	

โดยขอให้ส่งเอกสารรายชื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมาย

	 นางสาวคัทลียา	แสงศาสตรา	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท		

บริษัท	ไดนาสตี้	เซรามิค	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	DCC	เปิดเผยว่า	ตาม

ที่	บริษัท	ไดนาสตี้	เซรามิค	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ได้รายงานให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทราบว่า	บริษัท	พิค	แอนด์	เปย์	จ�ากัด	

(“P&P”)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ	90	ได้จด

ทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เรียบร้อย

แล้ว	และเข้าสู่กระบวนการช�าระบัญชีตามกฎหมายนั้น

	 บริษัทฯ	ขอแจ้งให้ทราบว่า	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ	P&P	ได้มีมติอนุมัติ

รายงานการช�าระบัญชี	และผู้ช�าระบัญชีของ	P&P	ได้ด�าเนินการจดทะเบียน

เสร็จการช�าระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	เมื่อวันที่	23	

สิงหาคม	2561	เรียบร้อยแล้ว	ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการช�าระบัญชีของ	P&P

DCC	จดทะเบียนช�าระบัญชีของบ.ย่อย	P&P”		
ต่อ	ก.พาณิชย์	เรียบร้อยแล้ว2.

3.
	 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกัน
ของ	บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ระดับ	“A+”	ด้วยแนวโน้มอันดับ
เครดิต	“Stable”	หรือ	“คงที่”	โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะการแข่งขันที่
แข็งแกร่ง	ตลอดจนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักของบริษัท	ผล
ประกอบการที่ดีและมีเสถียรภาพ	รวมถึงความคาดหหมายที่ว่าบริษัทน่าจะมีผล
ประกอบการและโครงสร้างเงินทุนที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วง	3	ปีข้างหน้า
	 อย่างไรก็ตาม	อันดับเครดิตมีข้อจ�ากัดบางประการจากภาระหนี้สินทางการ
เงินระดับสูงของบริษัท	อันเป็นผลจากการก่อหนี้เพื่อซื้อกิจการ	บริษัท	บิ๊กซี	ซู
เปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือบิ๊กซี	ในปี	2559
	 แนวโน้มอันดับเครดิต	“Stable”	หรือ	“คงที่”	สะท้อนถึงความคาดหมายของ
ทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งในสายธุรกิจหลัก
ของบริษัทเอาไว้ได้	นอกจากนี้	ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าสถานะทางการเงินของ
บริษัทจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อเนื่องต่อไป
	 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง	การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ
บริษัทอาจมีข้อจ�ากัดเมื่อพิจารณาถึงภาระหนี้ก้อนใหญ่ของบริษัทที่มีอยู่	ในขณะ
ที่ความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท
จะเกิดจากการที่ภาระหนี้สินของบริษัทลดลงช้ากว่าคาด	หรือหากผลการด�าเนิน
งานของบริษัทอ่อนแอลงกว่าที่คาดไว้อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	การลงทุนหรือ
การซื้อกิจการขนาดใหญ่จนส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีนัยส�าคัญจะมีผลต่อการลดอันดับเครดิตด้วย

ทริสเรทต้ิงคงอันดับเครดิตองค์กร	&	หุ้นกู ้ไม่ด้อยสิทธ	ิ

ไม่มีหลักประกันBJC	ท่ี	“A+”	แนวโน้ม	“Stable”

	 ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท	ทรีซิกตี้ไฟว์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TSF	เปิดเผย
ว่าตามที่บริษัท	วุฒิศักดิ์	คลินิค	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัด	(WuttisakGroup)	ได้ด�าเนิน
การจ้าง	TSF	เป็นผู้วางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร	เพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจตั้งแต่ไตรมาส	3-4	ปี	2560	ที่
ผ่านมา	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ท�างานตามสัญญาจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการวิจัยพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้บริโภค	การสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณา	รวมทั้งการก�าหนด
กลยุทธ์	วางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร	ทั้งนี้	ได้ตกลงค่าจ้าง
ท�างานดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน	65	ล้านบาท	แต่บริษัท	วุฒิศักดิ์	คลินิค	อินเตอร์
กรุ๊ป	จ�ากัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง	เนื่องจากได้สั่งจ่ายเช็คเด้งให้กับ	TSF	การสั่ง
จ่ายเช็คเด้งและไม่ปฎิบัติตามสัญญาของวุฒิศักดิ์ท�าให้	TSF	ได้รับความเสียหาย		
บริษัทฯ	จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินกระบวนการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย		
	 ทั้งนี้	TSF	ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้ด�าเนินการยื่น
ฟ้องบริษัท	วุฒิศักดิ์	คลินิค	อินเตอร์กรุ๊ป	จ�ากัดต่อศาลอาญาตาม	พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค	พ.ศ.2534	เป็นคดีอาญาที่	อ	2409/2561	(เช็ค
ธนาคารกสิกรไทย	ฉบับที่	1	และ2)	และคดีอาญาที่	อ	2612/2561	(เช็คธนาคาร
กสิกรไทย	ฉบับที่3)	รวมเป็น	2	คดี	เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจ�านวน	58	ล้านบาท	
โดยคดีอาญาที่	อ	2409/2561	ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่	31	กรกฎาคม	2561	
แต่วุฒิศักดิ์	คลินิค	อินเตอร์กรุ๊ป	ไม่มาตามนัดและขอเลื่อนการไต่สวนอีกครั้งในวัน
ที่	11	กันยายน	2561	ส่วนคดีอาญาที่	อ.	2612/2561	ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวัน
ที่	14	สิงหาคม	2561	แต่วุฒิศักดิ์	คลินิค	อินเตอร์กรุ๊ป	ไม่มาตามนัดและขอเลื่อน
การตัดสวนอีกครั้งในวันที่	4	ตุลาคม	2561	

4. TSF	เร่งฟ้องวุฒิศักดิ์คลินิคหลังจ่ายเช็คเด้ง	

58	ล้านบาท
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คุณสุขสันต์	ยศะสินธุ์	(ที่	2	จากขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ชโย	

กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CHAYO	ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ	พร้อมด้วยคุณกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	(ขวา)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

และคุณณฐพล	ทิพชัชวาลวงศ์	(ที่	2	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหนาที่บริหาร	

สายบัญชี	การเงิน	ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการน�าเสนอข้อมูล	ใน

งาน	Opportunity	Day	ประจ�าไตรมาสที่	2/2561ณ	ห้องประชุม	603		อาคาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	โดยบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ

อยู่ที่	24.05	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	48%	จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	พอร์ตสิน

เชื่อ	ณ	ปัจจุบันอยู่ที่	37.25	หมื่นล้านบาท	และมีแผนซื้อหนี้เพิ่มจากสถาบัน

การเงินอีกอย่างน้อย	1.5	พันล้าน	เพื่อสนับสนุนให้พอร์ตสินเชื่อทั้งปีแตะ	4	

หมื่นล้านบาท	ส่งผลให้รายได้รวมเติบโตไม่ต�่ากว่า	10%	ตามเป้า	

นายกิตติ	ชีวะเกตุ	(กลางซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และผู้บริหาร	

บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	UAC	ให้การต้อนรับ	

Mr.	Toshio	Hashiguchi	และ	Mr.	Minoru	Fukuda	พร้อมคณะผู้บริหาร

บริษัท	สยามโมเอโกะ	จ�ากัด	(MOECO)	ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมกิจการขอ

งบริษัทฯ	และยังเป็นการตอกย�้าความร่วมมือทางธุรกิจในการให้บริการการ

ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่	Burapa	A	จ.สุโขทัย	ในเดือนกันยายนนี้	ส่งผลให้

โรงงาน	PPP	(จ.สุโขทัย)	ของ	UAC	ได้รับก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้กระบวนการ

ผลิต	CNG	และ	LPG	เพิ่มขึ้น	จากการเดินเครื่องผลิตได้เต็มก�าลัง	ณ	บริษัท	

ยูเอซี		โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	อาคารทีพีแอนด์ที	เมื่อ

เร็วๆ	นี้

CHAYO	น�าเสนอข้อมูลในงาน	Opp	Day	
ประจ�าไตรมาส	2/61	ก�าไรโต	48% “UAC”เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร	MOECO

1. 2.
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เมื่อเร็วๆ	นี้	มร.เดวิด	นาร์โดน	(ซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธุรกิจ

นิคมอุตสาหกรรม	และการลงทุนต่างประเทศ	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	อิน

ดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วย	นายอรรถวิทย์	

เฉลิมทรัพยากร	(ขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ.	ดับบลิวเอช

เอ	คอร์ปอเรชั่น	ร่วมให้ข้อมูลนักวิเคราะห์	หลังจากประกาศผลการด�าเนิน

งาน	ไตรมาส	2/2561	การด�าเนินธุรกิจหลักยังเติบโตต่อเนื่อง	พร้อมตอกย�้า

ความเชื่อมั่นครึ่งปีหลังเดินหน้าขยายธุรกิจตาม	Business	Plan	สอดรับ

โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	แผนยุทธศาสตร์ต่าง

ประเทศภายใต้ไทยแลนด์	4.0	ล่าสุดอยู่ระหว่างเจรจา	ลูกค้ารายใหญ่ขาย

ที่ดิน	และเช่าคลังสินค้าหลายราย	ราย	หนุนยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่วางไว้		

ปรากฏการณ์จอยท์เวนเจอร์ระหว่างประเทศ	ระหว่างยักษ์ใหญ่อสังหาฯไทย	

–	ญี่ปุ่น	เพื่อด�าเนินโครงการ	เร็น	สุขุมวิท	39	(REN	Sukhumvit	39)	คอน

โดหรูใจกลางสุขุมวิท	ด้วยนวัตกรรม“รูเนะสุ”	ทั้งโครงการ	มูลค่า	2,600	

ล้านบาท	ที่สร้างสรรค์เพื่อผู้อยู่อาศัยที่นิยมที่อยู่อาศัยแบบ	Functional	

และนักลงทุนไทยและต่างชาติที่สนใจคอนโดคุณภาพบนพื้นที่ศักยภาพ	โดย

เมื่อเร็วๆนี้	ผู้บริหาร	บริษัท	พรีบิลท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในฐานะบริษัทจอยท์	

เวนเจอร์	ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของชินวะ	กรุ๊ป	ที่ส�านักงานใหญ่ชินวะ	

กรุ๊ป	เมืองโอซาก้า	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อหารือเรื่องการน�านวัตกรรม	Runesu	

เข้ามาติดตั้งในโครงการ	เร็น	สุขุมวิท	39	และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในอนาคตของประเทศไทยอีก

ด้วย		

WHA	GROUP	พบนักวิเคราะห์

บิ๊กบอสชินวะ	เจแปน	ต้อนรับบิ๊กบอสพรีบิลท์	

เดินหน้าหารือติดตั้งระบบรูเนะสุในไทย	

3.
4.
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